

Số: 85 /XSKT-TCHC  
Về việc hợp tác, phát triển  
hoạt động kinh doanh xổ số

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Quý Anh/Chị Đại lý xổ số.

Lời đầu tiên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu xin gửi đến Quý Anh/Chị Đại lý Xổ số lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành về sự đồng hành, hợp tác, gắn bó của Quý Anh/Chị đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sự phát triển hoạt động Xổ số Bạc Liêu trong thời gian qua, bên cạnh nỗ lực của CBNV Công ty, còn có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của các Ngành, các cấp; sự sáng tạo, năng động trong hoạt động của Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam; sự nỗ lực, đoàn kết, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các Công ty Xổ số kiến thiết trong khu vực; sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của hệ thống mạng lưới đại lý Xổ số Bạc Liêu. Ngoài ra, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của hoạt động Xổ số Bạc Liêu, không thể không kể đến người bán vé số lẻ, đây là nguồn nhân lực quan trọng trong hoạt động phân phối trực tiếp vé số Bạc Liêu đến tận tay người chơi vé số và chính họ đã góp phần giúp cho Công ty, Đại lý Xổ số Bạc Liêu tăng đều tỷ lệ tiêu thụ trong những năm qua.

Qua khảo sát, tìm hiểu thị trường tiêu thụ vé số Bạc Liêu cho thấy: số lượng người bán lẻ vé số Bạc Liêu trong khu vực là rất lớn và phần lớn họ là người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu; hoạt động XSKT đã tạo cho họ có việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày.

Chính phủ, Bộ Tài chính chưa có quy định về chế độ chính sách hỗ trợ riêng cho người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn thu xổ số. Tuy nhiên, hằng năm Công ty thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn, người lao động Công ty quyết định trích một phần kinh phí từ nguồn Quỹ phúc lợi của người lao động trong Công ty để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ, Tết.

Trân trọng sự đóng góp của người bán vé số lẻ, thời gian qua đã có nhiều Quý Anh/Chị Đại lý Xổ số của Công ty đã đồng hành tổ chức hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn...giúp cho công việc bán vé số lẻ ngày càng thuận lợi hơn.

Để duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty và Đại lý Xổ số Bạc Liêu hiện tại, cũng như trong thời gian tới đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính, đồng thời giúp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn có thêm việc làm và thu nhập ổn định từ hoạt động xổ số, Công



ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đề nghị Quý Anh/Chị Đại lý xổ số Bạc Liêu tiếp tục quan tâm, hợp tác thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tổ chức phân phối, tiêu thụ vé số phù hợp với từng thị trường; điều chỉnh lượng vé giữa những người bán vé số lẻ cho phù hợp thực tế, lấy số lượng vé trong khả năng tiêu thụ của mình, tránh tình trạng người nhận quá nhiều không bán hết dẫn đến chèo kéo khách, gây phản cảm, làm mất hình ảnh vé xổ số kiến thiết truyền thống, còn người cần vé bán lại không có.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn, quy định về phát hành, thu hồi, thanh hủy vé xổ số bán không hết, trả thưởng và các quy định khác của Chính phủ, Bộ Tài chính và của Công ty có liên quan đến hoạt động đại lý xổ số kiến thiết; tạo điều kiện thuận lợi cho người bán vé số lẻ nhận vé, trả vé bán không hết theo đúng quy định.

3. Nhằm đảm bảo thu nhập cho người bán vé số lẻ, Công ty kêu gọi các đại lý xổ số Bạc Liêu chia sẻ tỷ lệ % hoa hồng một cách hợp lý, người bán lẻ được hưởng tối thiểu 10% trên mệnh giá vé để đảm bảo hài hòa lợi ích của đại lý với người bán lẻ.

4. Trong quá trình hoạt động nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số Bạc Liêu phải thông tin cho Công ty hoặc trực tiếp cho Chủ tịch Công ty (số điện thoại 0913 990 777) biết để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

5. Thường xuyên quan tâm, chia sẻ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bán vé số lẻ và nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, vì họ chính là những người đưa tờ vé số đến với khách hàng, chăm lo cho gia đình họ cũng là cách để họ an tâm làm việc và phát triển doanh thu của mình.

Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu rất mong Quý Anh/Chị Đại lý xổ số tiếp tục đồng hành, hợp tác, cùng nhau vượt qua những khó khăn để không ngừng hoàn thiện, vững mạnh và phát triển./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban Lãnh đạo Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Phòng thuộc Công ty;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Truyền**